

Số: 1356 /TCT-KK  
V/v cấp mã số thuế cho Văn phòng  
đại diện của Công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 138/CT-TH-KK&KTT ngày 18/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng (CPĐT XD) Việt Phát (có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc) đề nghị được cấp mã số thuế tại tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.3c, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn: Mã số thuế 13 số được cấp cho: "Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế ..."

Điểm 2.1, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC hướng dẫn: Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc): Trường hợp tổ chức kinh doanh là đơn vị chủ quản có đơn vị trực thuộc thì tổ chức kinh doanh phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào "Bản kê các đơn vị trực thuộc". Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực thuộc có trong "Bản kê các đơn vị trực thuộc" của đơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc (để Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục thuế tỉnh nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở chính).

Do vậy, trường hợp Văn phòng Đại diện Công ty CPĐT XD Việt Phát là đơn vị trực thuộc, có hoạt động kinh doanh (phát sinh doanh thu và nghĩa vụ thuế) tại tỉnh Bắc Kạn, thì Công ty CPĐT XD Việt Phát có trách nhiệm kê khai với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cấp mã số thuế 13 số cho Văn phòng Đại diện. Văn phòng Đại diện sử dụng mã số thuế 13 số này để nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.


Trường hợp Văn phòng Đại diện Công ty CPĐT XD Việt Phát tại Bắc Kạn chỉ làm đầu mối giao dịch kinh doanh, không có hoạt động kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không được cơ quan thuế xét cấp mã số thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết và hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
- Lưu: VT, KK (2b).r

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Huyền